
ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไมนิจิเมื่อวันที่	5	ส.ค.	ที่
ผา่นมา	นายซอน	เสนอว่ารฐับาลควรจะน�างบประมาณซึง่เคยใช	้เพือ่
ชดเชยและสง่เสรมิใหก้บัโรงไฟฟา้นวิเคลยีร	์มาใชใ้นการพฒันาและ
ส่งเสริมพลังงานสีเขียว	ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วิกฤตพิลังงานในญี่ปุ่น
ภายหลังอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	

และการผลักดันพลังงานทดแทน

หมายเหตุเจ้าของคอลัมน์
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น	 อันเป็นผลจากแผ่นดิน

ไหวคร้ังใหญ่	ส่งผลให้ประเทศอุตสาหกรรมส�าคัญทั่วโลก	หันกลับ
มาประเมนิดา้นความปลอดภัยของโรงไฟฟา้น้ีอีกครัง้หน่ึง	ในประเทศ
ญี่ปุ่นเองก็มีการปรับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการดูแล
ความปลอดภัยให้เข้มงวดย่ิงขึ้น	 ขณะเดียวกับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
สว่นใหญ่	ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเรือ่งความปลอดภยัและยงัไมไ่ด้รบั
อนญุาตจากรัฐบาลท้องถิน่ใหเ้ริม่เปดิเดนิเครือ่งใหม	่ท�าใหเ้กดิสภาวะ
ไฟฟา้ขาดแคลนในประเทศญีปุ่น่	พรอ้มท้ัง	การถกเถียงเชงินโยบายว่า	
ญี่ปุ่นควรจะด�าเนินนโยบายพลังงานต่อไปอย่างไร	บทความต่อไปนี้	
จะช่วยสะท้อนให้เห็น	แนวโน้มส�าคัญอันหนึ่งในญี่ปุ่น	ที่พยายามจะ
ลดการพึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และหันไปสู่พลังงานสีเขียวมากขึ้น	

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/business/
news/20110808p2a00m0na023000c.html

ถอดความบางส่วนจาก http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/
business/news/20110808p2a00m0na023000c.html)

นายมาซาโยชิ	ซอน	(Masayoshi	Son)	ประธานบริษัทซอฟต์
แบงค์	 (Softbank)	 ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม	
ได้ประกาศที่จะเดินหน้าเต็มที่	 ในการลงทุนด้านพลังงานเซลล์แสง
อาทิตย์	 โดยร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น	 35	แห่งของญี่ปุ่น	ทั้งนี้	 เขา
ยนืยนัวา่	บริษทัจะไมรั่บเงนิปนัผล	เพราะเหน็วา่	โครงการเหลา่นีเ้ปน็
ไปเพื่อ	“สร้างคุณูปการต่อสังคม”
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ถาม:	มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง	เกี่ยวกับโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์	 (Megasolar)	 ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นใน	35	 เขตและองค์กร
อื่นๆ	ต่างเสนอที่จะให้ความร่วมมือกับคุณ	

ตอบ:	มกีารเสนอใหพ้ืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุโครงการมากกวา่ทีผ่ม
คาดหวังไว้	เราจะท�าการก่อสรา้งโครงการพลังงานแสงอาทติยข์นาด
ใหญไ่มน่อ้ยกว่า	10	แหง่	นอกจากนี	้เรายงัจะสรา้งโรงไฟฟา้จากพลงั
ลมและความร้อนจากพิภพ	แต่ระเบียบว่าใครจะเป็นผู้ลงทุนในการ
ก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้ายังไม่ชัดเจน	ดังนั้น	ผมจึงคิดว่าเราต้องมี
มาตรการในการน�าเงนิชดเชย	ซึง่รฐับาลจา่ยใหก้บัโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์
ไปให้กับโครงการเหล่านี้	เพื่อให้มีการก่อสร้างระบบสายส่ง

ถาม: นายบนัร	ิคาอเิอดะ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐกจิ	
การค้าและอุตสาหกรรม	 เคยกล่าวว่า	 ต้องมีการก�าหนดเพดาน	
ส�าหรับอัตราเพิ่มพิเศษซึ่งต้องจ่ายให้ในการซื้อพลังงานทดแทน	
(renewable	energy)	คุณมีความเห็นอย่างไร

ตอบ:	สมมติว่า	เราก�าหนดอัตราเพิ่มพิเศษ	ไว้ที่	0.5	เยนต่อ
หน่วย	 (กิโลวัต/ชั่วโมง)	 อัตราค่าไฟก็เพิ่มขึ้นไม่มากกว่า	 4-5%	ผม
เหน็ว่าเปน็ความผิดอย่างมหนัต์	ทีจ่ะจ�ากัดการขยายตัวของพลงังาน
ทดแทน	แทนที่เราจะพยายามเพิ่มสัดส่วนนี้	การเพิ่มอัตรา	0.5	เยน
ต่อหนว่ยไฟฟา้	อย่างมากก็มมีลูค่าเทา่กับกาแฟหนึง่แก้วต่อครวัเรอืน	
ในระยะสิบปีจากนี้ไป

ถาม: ในการปรกึษาหารอื	เพือ่จะรา่งกฎหมายเกีย่วกับเรือ่งนี	้
มขีอ้เสนอทีจ่ะก�าหนดอตัราการซือ้พลงังานทดแทนไว้สงูกวา่	30	เยน
ต่อหน่วยเพียงเล็กน้อย	แทนที่จะเป็น	40	เยนตามที่ทางบริษัทซอฟต์
แบงค์ได้ทดลองค�านวณมา	คุณมีความเห็นอย่างไร

ตอบ:	หากก�าหนดอัตราไว้	ที่ช่วงครึ่งล่างๆ	ของ	30-40	เยน	
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดก็คงสะดุด

หากผลตอบแทนจากการลงทุน	 (Return	 on	 investment) 
ต�่ากว่า	 6-8%	อันเป็นอัตราก�าไรที่ยอมรับกันในสหรัฐฯ	 และยุโรป 
ก็จะเกิดปัญหาว่า	 ใครจะเป็นผู้ท�าธุรกิจและรับความเสี่ยงในการ
ด�าเนนิการ	นอกเหนอืจากทีต้่องจ่ายดอกเบีย้เงนิกู	้หากอตัราซ้ือไฟฟ้า	
ต�่ากว่า	40	เยนมากๆ	นักธุรกิจรายอื่นที่ไม่ใช่ซอฟต์แบงค์คงไม่สนใจ
ที่จะเข้าร่วม

ต่อไปนี้	เป็นค�าถามและตอบ	จากการสัมภาษณ์	ดังกล่าว
ถาม:	 ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เมื่อวันที่	 11	

มีนาคม	ท�าไมคุณจึงต้องการผลักดันโครงการพลังงานสีเขียวนี้	
ตอบ: เพราะผมต้องการให้ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศซึ่งมี 

รอยยิม้	ความหลงเชือ่ทีว่า่พลงังานนวิเคลยีร	์“ปลอดภยั	ราคาถกูและ
มเีสถียรภาพ”	นัน้	พงัทลายไปแลว้	ดงันัน้	พวกเราจงึตอ้งลดการพึง่พา
พลังงานนี้	ให้มากเท่าที่จะเป็นได้

ถาม:	 ท�าไมคุณจึงผลักดันโครงการนี้	 เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ
ของซอฟต์แบงค์

ตอบ:	นีไ่มใ่ชธ่รุกิจหลักของเราและผมก็ไมม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ผลักดันให้เป็นเช่นนั้น	ผมจะตั้งบริษัทใหม่ซึ่งเชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
สีเขียวและจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหม่นี้	 โดยผมจะเป็นผู้ให้
กรอบและทิศทางของธรุกจิ	อยา่งไรกต็าม	ผมจะไมร่บัเงนิปนัผลจาก
ธุรกิจนี้เป็นเวลา	40	ปี	ก�าไรทั้งหมดจะน�าไปลงทุนใหม่ในโครงการที่
เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว

ถาม:	 คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับความเห็นต่างๆ	ที่มองว่าคุณ
พยายามที่จะประโยชน์จากกฎหมาย	 (พลังงานทดแทน)	ซึ่งก�าหนด
ให้บริษัทผลิตไฟฟ้าต้องซื้อพลังงานสีเขียวในราคาตามก�าหนดไว้

ตอบ:	ผมถกูโจมตจีากกลุ่มตา่งๆ	วา่เปน็นกัธรุกจิทีม่สีมัพนัธ์
ทางการเมอืง	แตผ่มไมเ่คยพยายามจะท�าตวัเปน็นกัธรุกจิซึง่แสวงหา
ก�าไรเพื่อตนเอง	 ในฐานะนักธุรกิจซึ่งผลักดันเปลี่ยนแปลงทางสังคม	
รวมถึงสร้างรากฐานส�าหรับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน	 ผม
เพียงตอ้งการทีจ่ะยืน่มอืไปชว่ยเหลอืประชาชนทีอ่ยูใ่นความทกุขโ์ศก	
ผมต้องการกลับไปทุ่มเทกับธุรกิจหลักของผมให้ได้เร็วที่สุด

ถาม:	 ตอนคุณไปพบกับนายนาโอโตะ	คัง	 นายกรัฐมนตรี	
เมื่อเดือนพฤษภาคม	มีคนกล่าวว่า	คุณโน้มน้าวให้นายกฯ	ผลักดัน
นโยบายที่จะล้มเลิกการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์	 คุณคิด
อย่างไรกับเสียงวิจารณ์นี้

ตอบ:	 ผมบอกนายกฯ	 เช่นเดียวกับท่ีผมพูดกับนักการเมือง	
อื่นๆ	ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ผมไม่ได้ขอให้
เขาท�าอะไรแตกต่างออกไปเป็นพิเศษ
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